



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. จังหวัดนครพนม มีมติเห็นชอบ เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. ผู้รับการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ไม่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้แล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาจะรายงาน ก.อบต. จังหวัดนครพนม ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรัส ตักโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง <u>นักสังคมสงเคราะห์</u>			
๑	๐๐๑	นางสาวจิราพร ศิริแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา	